

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/8, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: tình hình triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; việc triển khai dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ của liên danh Tập đoàn Trường Hải và Tập đoàn Lạc Trời; việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã thẩm định thiết kế cơ sở về phạm vi đầu tư, quy mô, dự kiến vị trí đặt trạm thu phí của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Bộ

Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án theo nội dung thẩm định. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã hoàn thiện công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng trên địa bàn 6 xã huyện Thái Thụy, 13 xã huyện Tiên Hải, 1 xã huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đến nay đã hoàn thành công tác đo đạc địa chính ngoài hiện trường trên địa bàn huyện Thái Thụy và 5 xã trên địa bàn huyện Tiên Hải. Đối với dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ của liên danh Tập đoàn Trường Hải và Tập đoàn Lạc Trời; việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020; quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc rút ngắn thời gian triển khai thực hiện các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề nguồn vốn, thời gian khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển, những khó

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hai dự án trên là 2 trong gần 10 dự án đặc biệt quan trọng, không những đối với kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ này mà còn tạo nên tăng trưởng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Để thực hiện hai dự án đạt kết quả tốt nhất, nhanh nhất và không trái các quy định của pháp luật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Đối với dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, đề nghị ngay sau hội nghị này Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án sau quy hoạch của các xã xây dựng nông thôn mới để đưa vào quy hoạch chung của khu kinh tế, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng giai đoạn vừa bảo đảm tiến độ vừa đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018 - 2019 của huyện Tiên Hải, đến nay, huyện còn 7 xã chưa hoàn thành các tiêu chí NTM. Mục tiêu của huyện: hết năm 2018 có 4 xã về đích NTM, hết quý II năm 2019 3 xã còn lại đạt chuẩn NTM để huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM trung ương và các bộ, ngành xét, công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia về NTM. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ

Vận tải rà soát khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bổ sung trong diện tích cho phép để hình thành cảng đóng thủy nội địa phục vụ cho khu công nghiệp. Tất cả các thủ tục đều hoàn thiện trong tháng 9. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với huyện Quỳnh Phụ và các bên có liên quan hoàn tất các thủ tục bổ sung diện tích vào kế hoạch sử dụng đất của năm 2018, với thời gian hoàn thành trong tháng 9. Về đề xuất đầu tư hệ thống nông trường, đề nghị nhà đầu tư phối hợp với huyện Quỳnh Phụ lên phương án cụ thể triển khai các bước cần thiết vận động, thuyết phục người dân triển khai trước 30/11/2018. Về mặt bằng, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo huyện Quỳnh Phụ lập phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Huyện Quỳnh Phụ cùng với nhà đầu tư khẩn trương phối hợp trình UBND tỉnh phương án thu hồi đất để thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư cố gắng hoàn thiện các thủ tục trong nhiệm vụ của mình để trình cấp có thẩm quyền. Tỉnh cam kết sẽ bằng mọi cách để cùng nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án ít nhất 20% về mặt thời gian so với lộ trình đề ra.

**THU THỦY**

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành đã báo cáo ý tưởng và nguyện vọng đầu tư vào khu du lịch sinh thái cồn Vành (xã Nam Phú, Tiên Hải). Theo đó, nhà đầu tư mong muốn được điều chỉnh quy hoạch với tổng diện tích 1.696ha thành 5 khu công năng chính: khu triển lãm hoa quốc tế; khu sân golf; khu lễ hội điều khác cát quốc tế; khu nông nghiệp sinh thái thông minh và các khu nghỉ dưỡng; khu đô thị nước tiêu chuẩn 5 sao. Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và hoan nghênh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành đã có hướng đầu tư vào khu du lịch sinh thái cồn Vành, đây là 1 trong 4 dự án xây dựng khu du lịch trọng điểm của Thái Bình đang được tỉnh đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu, UBND huyện Tiên

Hải là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái cồn Vành chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh, lập quy hoạch chung sát với thực tiễn để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện, bảo đảm đúng chủ trương, quy trình, quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch chung của khu kinh tế Thái Bình.

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, đến nay, nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình có bản đồ hoàn thành, chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo bao gồm: công tác chuẩn bị cho việc lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư vấn, thực hiện khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế,

công tác thẩm định, phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ, công bố quy hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Tiên Hải cập nhật quy hoạch của các xã xây dựng nông thôn mới để đưa vào quy hoạch chung của khu kinh tế, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng giai đoạn vừa bảo đảm tiến độ vừa đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018 - 2019 của huyện Tiên Hải, đến nay, huyện còn 7 xã chưa hoàn thành các tiêu chí NTM. Mục tiêu của huyện: hết năm 2018 có 4 xã về đích NTM, hết quý II năm 2019 3 xã còn lại đạt chuẩn NTM để huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM trung ương và các bộ, ngành xét, công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia về NTM. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ

tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các tổ công tác của tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện Tiên Hải tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc của 7 xã chưa về đích NTM, cùng với cơ sở ban giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đôn đốc các xã tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng và công trình thiết chế văn hóa NTM. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thu hút xây dựng NTM từ nay đến hết quý II năm 2019 bảo đảm nhất, chắc chắn và kiểm soát tốt nợ công trong xây dựng NTM.

Sáng ngày 29/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn - Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã trình bày tóm tắt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt 27.800 - 28.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 35.000 - 36.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2018 - 2020 đạt 2,5%, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 2,5%. Tập trung thâm canh tăng năng suất, chất lượng lúa, khoai tây, rau xanh; điện tích trồng trọt áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt đạt 25%,

mở rộng sản lượng tiêu thụ qua hợp đồng. Phát triển hình thức chăn nuôi trang trại tập trung; nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh, bán thâm canh. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành xây dựng NTM. Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, báo cáo xây dựng 5 hướng đột phá chính để phát triển nông nghiệp là: xác định các mô hình sản xuất nông nghiệp giá trị cao tại các vùng sinh thái nông nghiệp chính; xây dựng định hướng khu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; xác định định hướng xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp; xây dựng khu trung tâm đảo tạo nghề chất lượng cao cho lao động nông thôn; hình thành chương trình du lịch nông nghiệp.

Tại cuộc họp, đại diện một số sở, ngành, địa phương đã cho ý kiến về dự thảo quy hoạch. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp đồng thời bám sát những chủ trương mới nhất về nông nghiệp, nông thôn để rà soát, điều chỉnh lại dự thảo. Trong đó, cần chỉ rõ quy hoạch phát triển các nông sản chủ lực của Thái Bình: gạo chất lượng cao, ngô, khoai tây, vừng rau an toàn, vùng cây ăn quả, lợn, bò, gia cầm, ngao... trên cơ sở có hướng đi rõ ràng trên thực địa. Đối với hướng đột phá xây dựng khu trung tâm đảo tạo nghề chất lượng cao cho lao động nông thôn cần nhấn mạnh việc đào tạo, liên kết để có nguồn lao động nông nghiệp công nghệ cao; rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi để phục vụ có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng và sinh hoạt của người dân. Rà soát một số nội dung, chỉ tiêu để phù hợp với các đề án đã được phê duyệt.

## ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giải pháp xử lý nợ xấu, tổ chức quản trị, tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng...

Buổi chiều, Đoàn khảo sát tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thái Bình và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Bình. Đến ngày 31/7/2018, nợ xấu nội bảng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thái Bình là 10,743 tỷ đồng, giảm 7,102 tỷ đồng so với thời điểm 31/8/2017, nợ xấu ngoại bảng là 259 tỷ đồng của 35 khách hàng. Từ khi có Nghị quyết số 42, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Bình đã xử lý, thu hồi nợ xấu được 6.501 tỷ đồng bằng cách đôn đốc khách hàng chủ động bán tài sản trả nợ ngân hàng, xử lý nợ xấu theo quy trình rút gọn, khởi kiện khách hàng ra tòa...

Tại buổi khảo sát, các ngân hàng đều khẳng định Nghị quyết số 42 đã tạo động lực cho các tổ chức tín dụng chủ động trong xử lý nợ xấu, các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt hỗ trợ ngành ngân hàng xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý nợ xấu, một số khách hàng không hợp tác trong bàn giao tài sản thế chấp, gây khó khăn cho việc xử lý nợ xấu. Do vậy, các ngân hàng đề nghị Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết số 42 cho phép thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng tại tòa; quy định tài sản thế chấp của các hướng dẫn cần đồng bộ, nhất quán, kịp thời; UBND tỉnh, các sở, ngành tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mua lại tài sản bảo đảm của các doanh nghiệp nợ xấu...

Tại các điểm khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các ngân hàng tiếp thu ý kiến của đại biểu để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại diện lãnh đạo các ngân hàng, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp ý kiến của các đại biểu trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

## ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong năm học, ngành Giáo dục Đông Hưng có 58/80 học sinh đạt giải, 7/8 đội tuyển đạt giải nhất, nhì, ba tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổng kết cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đoàn học sinh giỏi lớp 9 của huyện xếp thứ nhì toàn tỉnh.

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Đông Hưng phấn đấu 100% trẻ mầm non đến trường được bảo đảm tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần, tỷ lệ trẻ an toàn trả kết quả từ 99% trở lên. Cấp tiểu học phấn đấu 95,2% trở lên học sinh được học tin học. Cấp THCS bảo đảm 100% học sinh được học tự chọn môn tin học, 100% học sinh lớp 8 được học nghề phổ thông; phấn đấu trong năm học 2018 - 2019 có 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

## TẬP HUẤN...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy, nổ trên địa bàn tỉnh tuy đã giảm nhưng còn diễn biến phức tạp, khó lường. Số vụ tai nạn lao động có người chết tuy giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại, mất an toàn trong quá trình lao động, sản xuất ở doanh nghiệp; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ ở một số ngành, địa phương doanh nghiệp trên địa bàn quản lý chưa nghiêm. Do đó, việc tập huấn cho cán bộ quản lý là rất cần thiết. Để hạn chế sự vụ tai nạn lao động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tăng cường quản lý công tác ATVSLĐ, kiểm soát tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hạn chế thấp nhất những sự cố xảy ra trong quá trình lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh.

## VŨ THƯ

### Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch lở mồm long móng gia súc và dịch tai xanh ở lợn, UBND huyện Vũ Thư phát động tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ ngày 25/8 đến ngày 25/9, tập trung cao điểm thực hiện từ ngày 1 - 10/9/2018.

UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành và nhân dân tổ chức thành chiến dịch rộng khắp trên toàn huyện, tiến hành vệ sinh cơ giới trước, khử trùng bằng hóa chất, vôi bột sau; thực hiện phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý chất thải, chất độn chuồng, bảo đảm số lần tiêu độc, nồng độ hóa chất tiêu độc theo quy định, không làm ô nhiễm môi trường. Tập trung khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất tại các chợ, nhất là các chợ bán gia cầm các ngày trong tháng, tạm dừng họp chợ ít nhất 1 ngày trong tháng để tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn chợ.



Người dân phun thuốc tiêu độc khử trùng bảo vệ đàn gia cầm.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí nguồn kinh phí dự phòng, huy động lực lượng để mua hóa chất, vôi bột, vật tư tổ chức thực hiện. Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế huyện hướng dẫn trạm y tế các xã, thị trấn huy động lực lượng y tế viên cơ sở, trang thiết bị, bình bơm thuốc đồng cơ. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phát động phong trào học sinh tham gia chiến dịch làm sạch môi trường, đường làng, ngõ xóm, các khu công cộng có nguy cơ tồn trữ mầm bệnh. Đài TTTT huyện và đài truyền thanh các xã tăng cường tuyên truyền để tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đạt tổ chức đồng bộ, đồng khắp, hiệu quả trong phạm vi toàn huyện.

**THU TRẠNG**



Đầy chuyển sản xuất của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

## LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG...

(Tiếp theo trang 1)

làm nhiệm vụ tiếp lương, tải đạn, thu dọn chiến trường... góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, trên 6.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khác phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế... cùng toàn dân xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn tỉnh đã đóng góp hơn 34.000 TNXP tham gia phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong mưa bom bão đạn, TNXP Thái Bình cùng với quân, dân cả nước lập nên nhiều kỳ tích. Ở hậu phương, Tổng đội TNXP Thái Bình có 2.500 đội viên được biên chế ở 22 đại đội làm nhiệm vụ canh giữ, sửa chữa những tuyến đê trọng yếu, bảo

vệ công trình đại thủy nông trên địa bàn tỉnh... góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đóng góp to lớn sức người, sức của vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua các cuộc kháng chiến, Thái Bình có gần 500 TNXP đã anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ, trên 3.000 người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học. 7 mẹ Việt Nam anh hùng có con là liệt sĩ TNXP; trên 9.000 cựu TNXP đã được hưởng chế độ ưu đãi như thương binh. Nhiều đơn vị, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Chiến tranh kết thúc, về với cuộc sống đời thường, cựu TNXP Thái Bình tiếp tục nêu cao ý chí kiên cường, tinh

thần sáng tạo, cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế, vun đắp nghĩa tình đồng đội.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình trong các cuộc kháng chiến và công tác xây dựng tổ chức hội cựu TNXP vững mạnh. Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cựu

TNXP; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", huy động các nguồn lực để cùng chăm lo, giúp đỡ về mọi mặt cho cựu TNXP, nhất là các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, có đơn, bệnh tật. Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình tăng cường đoàn kết, tập hợp TNXP qua các thời kỳ vào tổ chức hội, tham gia hoạt động hội, củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh để hội thực sự trở thành ngôi nhà chung, thăm tình đồng chí, đồng đội, đồng viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động "Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đồng thời, nêu gương thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong xã hội, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò là nhân chứng

lịch sử, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, kịp thời chính sách đối với viên hội cựu TNXP, tổ chức tìm kiếm các đồng đội đã hy sinh. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, nhất là tổ chức thanh niên trong tỉnh giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ hăng say lao động, học tập, cống hiến để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nói gương truyền thống của lực lượng TNXP, đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt tuổi trẻ Thái Bình hứa luôn trung thành quá khứ, nỗ lực hết mình vun đắp tương lai tốt đẹp hơn; nguyện đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; đồng thời, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.